

## KẾ HOẠCH

**Triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đắk La**

Thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2492/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Kon Tum (Kế hoạch số 2492/KH-UBND) về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, BQL Khu kinh tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đắk La như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

a. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2492/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) bằng các hành động cụ thể đảm bảo kế hoạch được thực hiện thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT) góp phần từng bước giảm thiểu và thích ứng với BĐKH hướng đến mục tiêu phát triển bền vững;

b. Tăng cường trách nhiệm của các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế; các cơ sở SXKD trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đắk La trong việc thực hiện tốt công tác quản lý và BVMT, giảm thiểu việc phát thải khí nhà kính ra môi trường.

c. Thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên liên quan góp phần quản lý tốt công tác BVMT, giảm thiểu và thích ứng với BĐKH trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và tại KKT, các KCN, CCN nói riêng; Từng bước đưa công tác quản lý và BVMT ngày càng đi vào nề nếp.

#### 2. Yêu cầu

a. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị liên quan; các cơ sở SXKD trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đắk La đối với công tác quản lý và BVMT.

b. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể phải xác định cụ thể trách nhiệm, vai trò của mình, huy động các nguồn lực cần thiết, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch 2492/KH-UBND của UBND tỉnh.

## **II. NỘI DUNG**

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch số 2492/KH-UBND; vận động, giáo dục CBCCVV và người lao động trong cơ quan; các hộ dân trên địa bàn khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các cơ sở SXKD trên địa bàn KCN Hòa Bình, KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và CCN Đak La nhằm nâng cao nhận thức về công tác quản lý và BVMT, giảm thiểu và thích ứng với BĐKH.

2. Huy động các lực lượng trong cơ quan, phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan đóng chân trên địa bàn KKTCK thực hiện tốt công tác BVMT, từng bước giảm thiểu và thích ứng với BĐKH.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thanh, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý và BVMT tại các doanh nghiệp trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đak La; chú trọng quản lý và BVMT tại khu vực cửa khẩu và khu vực cột mốc biên giới 03 nước CamPuChia- Việt Nam- Lào.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở SXKD trên địa bàn KCN Hòa Bình, KKT cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, CCN Đak La có liên quan đến công tác BVMT; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm theo quy định của pháp luật.

## **III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

### **1. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường:**

a. Là đầu mối tham mưu BQL Khu kinh tế xử lý các vấn đề BĐKH thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn được giao quản lý. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ban ngành liên quan trong việc thu thập thông tin, số liệu, đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải từ các hoạt động đốt, chôn lấp chất thải, nước thải công nghiệp...khi có đề nghị phối hợp.

b. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, rà soát, thống kê các ngành sản xuất phát sinh chất thải lớn, các ngành sản xuất có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn tại các cơ sở SXKD trên địa bàn KKT, các KCN để yêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm.

c. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH cho các cơ sở SXKD và nhân dân trên địa bàn được giao quản lý.

d. Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án có chuyển đổi, sử dụng đất rừng, lâm nghiệp sang mục đích sử dụng khác để có phương án quản lý phù hợp.

e. Chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.



## **2. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y:**

Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, kiến thức về công tác quản lý và bảo vệ rừng cho các bộ phận nhân dân và các bộ phận khách vãng lai trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu.

## **3. Phòng Quản lý Đầu tư; Quản lý Doanh nghiệp:**

a. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất và BVMT.

b. Có chính sách để tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ sở SXKD trong việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng rộng rãi các công nghệ sản xuất, chế biến, khai thác theo hướng bền vững các nguồn tài nguyên; Tham mưu chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới các quy trình công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường.

## **4. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng:**

a. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững; không giới thiệu địa điểm đầu tư cho các cơ sở SXKD có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đồng thời nằm gần khu dân cư trên địa bàn KKTCK; chủ trì, phối hợp với các Phòng ban, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở SXKD không có trong quy hoạch, đặc biệt là các cơ sở sản xuất và chế biến gỗ để tham mưu BQL Khu kinh tế có phương án xử lý theo đúng quy định.

b. Khi thẩm tra các hồ sơ về thiết kế và xây dựng, lưu ý có cơ chế khuyến khích các CSSX thiết kế, thi công, xây dựng cơ sở sản xuất sử dụng vật liệu xây dựng không nung, áp dụng công nghệ mới, sử dụng nguyên liệu thay thế, sản phẩm thân thiện với môi trường.

## **5. Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng KKT:**

a. Tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Chú trọng chăm sóc, thay thế, trồng mới cây xanh tại một số tuyến đường được giao quản lý.

b. Chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

**6. Phòng Kế hoạch tổng hợp:** Chủ trì, phối hợp với Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KKT, Phòng QL Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề xuất danh mục các dự án ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh; ưu tiên các dự án có khả năng huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế; chủ động xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ để đề nghị các cơ quan liên quan bố trí ngân sách để thực hiện việc giảm thiểu và thích ứng với BĐKH.



**7. Tổ biên tập Cổng thông tin điện tử BQL Khu kinh tế:** Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý và BVMT, bảo vệ và phát triển rừng, về giảm thiểu và thích ứng với BĐKH góp phần hỗ trợ công tác quản lý và BVMT hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH trong tình hình mới.

**8. Các tổ chức đoàn thể BQL Khu kinh tế:** Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quảng chúng tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia BVMT, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, yêu nước ở đơn vị.

**9. Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc khác:** Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tiến hành phối hợp thực hiện tốt các nội dung nêu tại Kế hoạch này góp phần hỗ trợ công tác quản lý và BVMT. Nghiên cứu, thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Thực hiện tốt công tác sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả, chú trọng sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các thiết bị sử dụng điện có hiệu suất thấp, không còn phù hợp.

#### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các Phòng, ban đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

2. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ làm đầu mối giúp Trưởng ban BQL Khu kinh tế hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan. Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, tham mưu BQL Khu kinh tế báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 2492/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Các Phòng, ban, ĐV trực thuộc BQLKKT (th/hiện);
- Các tổ chức đoàn thể BQLKKT (th/hiện);
- Công TTĐT BQL KKT (đăng tải);
- Lưu: VT, QLTNMT (NVTrung)

**KT.TRƯỞNG BAN  
P. TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Quốc Trung**

PHỤ LỤC

Các nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2017-2020 triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn KKT, các KCN, CCN

(Kèm theo Kế hoạch số 22/KH-BQLKKT ngày 22/9/2017 của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum)

STT	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Nguồn lực tài chính
1	Chăm sóc, thay thế, trồng mới cây xanh, bồn cảnh dọc các tuyến đường trên địa bàn KKT CKQT Bờ Y.	Công ty ĐTPT hạ tầng KKT	Phòng QL Tài nguyên và Môi trường. Phòng Kế hoạch tổng hợp.	Thực hiện cho cả giai đoạn	Ngân sách nhà nước.
2	Thực hiện các hoạt động khác về thích ứng với BĐKH nhằm tăng khả năng chống chịu, bảo vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân, tạo điều kiện để có đóng góp lớn hơn trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.	Phòng QL Tài nguyên và Môi trường	Công ty ĐTPT hạ tầng; các doanh nghiệp trong KKT, các KCN, CCN Đắk La	Thực hiện cho cả giai đoạn	Ngân sách nhà nước; Doanh nghiệp, cộng đồng
3	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Thỏa thuận Paris trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đắk La.	Phòng QL Tài nguyên và Môi trường	Phòng QLDN; các DN trong KKT, các KCN, CCN Đắk La	Thực hiện cho cả giai đoạn	Ngân sách nhà nước; Doanh nghiệp, cộng đồng
4	Thực hiện quan trắc, giám sát các thành phần môi trường.	Công ty ĐTPT hạ tầng KKT	Phòng QL Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kế hoạch tổng hợp	Thực hiện hàng năm	Ngân sách nhà nước; Doanh nghiệp.
5	Thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên dọc một số tuyến đường trên KKTCK.	Công ty ĐTPT hạ tầng KKT	Phòng QL Tài nguyên và Môi trường	Thực hiện hàng năm	Ngân sách nhà nước; Doanh nghiệp.
6	Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Bình đảm bảo thu gom và xử lý đạt chuẩn toàn bộ nước thải của các doanh nghiệp đã đầu tư.	Công ty ĐTPT hạ tầng KKT	Phòng QL Tài nguyên và Môi trường	Thực hiện thường xuyên	Ngân sách nhà nước